



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลแก้มเกล้า กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๕๖๓๘ ๓๕๖๒, ๐ ๕๖๓๘ ๓๕๖๔

ที่ นว ๐๐๓๓.๓๐๑.๑/พิเศษ

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล้วงละเมิด หรือการคุกคามทางเพศในการทำงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก้มเกล้า

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นการประเมิน ๙ ตัวชี้วัด ได้แก่ ๑ การเปิดเผยข้อมูล ๒ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ๓ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๔ การส่งเสริมความโปร่งใส ๕ การรับสินบน ๖ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๗ การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต ๘ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และ ๙ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดย MOIT ๒๒ หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล้วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

เพื่อป้องกันการล้วงละเมิดล้วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานควรมีการกำหนด มาตรการแนวทางปฏิบัติในการป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว ของหน่วยงานโรงพยาบาลแก้มเกล้า จังหวัดนครสวรรค์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดังนี้

๑. ลงนามในประกาศ มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล้วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศใน ที่ทำงานโรงพยาบาลแก้มเกล้า จังหวัดนครสวรรค์
๒. แจ้างเวียนทุกหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลแก้มเกล้า
๓. อนุญาตให้นำประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

(นางสาวมารีสา เขียวสด)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ทราบ/อนุมัติ

(นายวศิน ทองทรงกฤษณ์)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก้มเกล้า



ประกาศโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว

เจตนาธรรมและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือการคุกคามทางเพศในการทำงาน

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกคนของโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว มีเจตนา ร่วมกัน ที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมกัน ระหว่างบุคคลและสร้างองค์กรที่ปราศจากการล่วงละเมิด หรือการคุกคามทางเพศในการทำงาน ด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกันและไม่ทำกระทำการ ใดที่เป็นการล่วงละเมิด หรือการคุกคามทางเพศต่อผู้บังคับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ลูกจ้าง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในการติดต่อประสานงาน หรือดำเนินงานร่วมกับโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเจตนาธรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือการคุกคามทางเพศในการทำงาน ดังกล่าว โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว จะดำเนินการดังนี้

๑. บริหารงานและปฏิบัติงานบนหลักแห่งความเสมอภาคให้เกียรติซึ่งกันและกัน เคารพในศักดิ์ศรีของ ความเป็นมนุษย์โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศ ไม่กระทำการอันเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อ บุคคลด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องเพศ และไม่กระทำการใดที่เป็นการล่วงละเมิดหรือการคุกคามทางเพศในการทำงาน

๒. สร้างวัฒนธรรมองค์กร และปลูกฝังค่านิยมให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และ บุคลากรทุกคนของโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว ให้ปฏิบัติต่อกันโดยให้เกียรติซึ่งกันและกันและเคารพในศักดิ์ศรีความเป็น มนุษย์

๓. สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีภายในองค์กร และส่งเสริมความปลอดภัยไม่ให้ถูกล่วงละเมิด หรือการคุกคามทางเพศในการ ทำงานให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกคน และบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินงานร่วมกับโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว




๔. สร้างกลไกและกระบวนการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือการคุกคามทางเพศในการ ทำงาน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายวศิน ทองทรงกฤษณ์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการภูมิภาค
โรงพยาบาลแก้งลำยอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลแก้งลำยอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ วัน/เดือน/ปี : ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ หัวข้อ : มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิด หรือการคุกคามทางเพศในการทำงาน รายละเอียดข้อมูล : มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิด หรือการคุกคามทางเพศในการทำงาน Link ภายนอก : ไม่มี หมายเหตุ.....	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางสาวมารีสา เชี่ยวสด) นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายวศิน ทองทรงกฤษณ์) นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก้งลำยอง วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นายทรงยศ แจ่มสอน) เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖	